

Hướng dẫn đăng ký sử dụng ứng dụng liên hệ tetoru

Bước 1: Chuẩn bị trước



cài đặt ứng dụng

tetoru là dịch vụ liên hệ miễn phí dành cho phụ huynh.

Bạn có thể đăng ký sử dụng bằng cách đọc mã hai chiều bằng ứng dụng camera và cài đặt phiên bản ứng dụng tetoru.

Bạn cũng có thể đăng ký sử dụng trên phiên bản web của tetoru (dành cho những người không có điện thoại thông minh)

<https://tetoru.net/parents/web>

*Trên phiên bản web của tetoru, bạn không thể sử dụng chức năng gửi thông báo vắng mặt và chức năng mời phụ huynh.

*Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng ký, hãy tìm kiếm trên web "tetoru ヘルプ 保護者" và kiểm tra việc đăng ký và sử dụng trung tâm trợ giúp.

Bước 2: Đăng ký/đăng nhập tài khoản mới

① Đăng ký địa chỉ email của bạn từ "Đăng ký tài khoản mới"

② Nhận email hướng dẫn đăng ký

③ Nhập mật khẩu của bạn để hoàn tất đăng ký

④ Đăng nhập vào ứng dụng và chuyển sang bước 3

*Nếu bạn đang sử dụng thư của nhà cung cấp dịch vụ docomo, au hoặc SoftBank hoặc nếu bạn đã thiết lập ngăn chặn thư rác, vui lòng đặt cài đặt của mình để bạn có thể nhận thư từ "tetoru.net". Email có thể không được gửi chính xác.

Bước 3: Đăng ký cho con bạn từ ứng dụng tetoru

Đọc từ "Đăng ký cho con bạn"



tKhi bạn đăng nhập vào etoru, bạn có thể đăng ký thông tin của con mình bằng mã hai chiều hoặc số đăng ký từ "Đăng ký con bạn".



Hạn đăng ký: XX, XX, 20XX (○) 12:34

Số đăng ký 1234 5678 9000 0000

Chỉ có thể đăng ký một người giám hộ từ mã hai chiều/số đăng ký.

*Nếu mã hai chiều không thể đọc được, bạn cũng có thể đăng ký bằng số đăng ký gồm 16 chữ số.

* Khi sử dụng phiên bản web của tetoru, vui lòng đăng ký bằng số đăng ký của bạn.

*Đây là hình ảnh của phiên bản ứng dụng.

Nếu bạn muốn đăng ký 2 người giám hộ trở lên

Phiên bản ứng dụng của tetoru có thể gửi lời mời đến các phụ huynh khác sau khi đăng ký cho con của họ. Kiểm tra "Thông tin về trẻ em" từ "Cài đặt", chạm vào "Mời cha mẹ" và làm theo hướng dẫn trên màn hình để mời.

*Để gửi lời mời, bạn cần có địa chỉ email của người giám hộ mà bạn muốn mời.



Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng ký

Vui lòng kiểm tra "Trung tâm trợ giúp tetoru".

tetoru ヘルプ 保護者

